

**Kiến Xương**

# Nhiều giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch

Thời gian qua, huyện Kiến Xương đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để mọi người dân trên địa bàn được sử dụng nước sạch, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đến nay, tỷ lệ hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch toàn huyện đạt 97,38%.



Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Luật cung cấp nước sạch cho hàng nghìn hộ dân xã Hòa Bình (Kiến Xương).

Huyện Kiến Xương hiện có 9 dự án cung cấp nước sạch nông thôn đang hoạt động phục vụ cho người dân 100% số xã, thị trấn. Các dự án công trình cung cấp nước cơ bản đều bảo đảm về chất lượng và giá bán nước sạch nông thôn theo quy định; công suất và áp lực đẩy nước tới các địa bàn dân cư đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân. Ông Đặng Ngọc Oánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương cho biết: Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thu hút người dân đầu nối, sử dụng nước sạch, huyện thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp với chính quyền các xã tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn

cho các doanh nghiệp đầu tư dự án công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện. Cùng với đó, tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng và các dịch vụ kinh doanh nước sạch nông thôn của doanh nghiệp, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, không để người

dân bức xúc. Song song với tuyên truyền, vận động người dân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa và lợi ích của sử dụng nước sạch, huyện Kiến Xương cũng chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương tích cực vào cuộc thống kê các hộ dân chưa sử dụng nước

sạch, tìm hiểu rõ nguyên nhân và bàn giải pháp vận động, hỗ trợ để nâng cao tỷ lệ hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch. Nếu như hết năm 2014, xã Vũ Hòa chỉ có gần 50% hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch thì đến tháng 9/2018, toàn xã có 2.416

hộ sử dụng nước sạch, đạt tỷ lệ 100%. Ông Nguyễn Ngọc Xá, Chủ tịch UBND xã cho biết: Có được kết quả như hôm nay, ngoài tuyên truyền, vận động người dân, UBND xã thường xuyên chỉ đạo các ban, ngành và đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ bà con, nhất là các hộ viên nghèo tiếp cận nước sạch. Các tổ chức hội vận động hộ viên ủng hộ tiền, ngày công lao động xây dựng bể chứa, lắp đặt đường ống và đồng hồ nước cho gia đình hộ viên có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, các đoàn thể đứng ra tín chấp cho 280 hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội từ chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn với tổng dư nợ hơn 2,2 tỷ đồng, giúp các hộ có điều kiện đầu tư đầu nối, sử dụng nước sạch nông thôn.

Ông Nguyễn Văn Chuyên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kiến Xương cho biết: Hàng năm, Hội đều tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở về tuyên truyền hộ viên và gia đình hộ viên đầu nối, sử dụng nước sạch. Vận động hộ viên tiết kiệm, thành lập quỹ hỗ trợ hộ viên nghèo, xây dựng tổ, nhóm tiết kiệm vay vốn, tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp cho

3.323 hộ hộ viên vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ gần 40 tỷ đồng từ chương trình vốn vay nước sạch và vệ sinh nông thôn. Toàn hội có 35.611 hộ viên, đến nay cơ bản 100% gia đình hộ viên nông dân đã đầu nối, sử dụng nước sạch.

Hiện nay, Kiến Xương còn 2.763 hộ dân chưa đầu nối, sử dụng nước sạch. Nguyên nhân là do chủ yếu các hộ này thường xuyên vắng mặt tại địa phương; các hộ thuộc diện hộ nghèo, già cả, neo đơn, thu nhập thấp không có điều kiện về kinh tế... Ông Nguyễn Kiên Cường, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho biết: Ngoài công tác vận động, tuyên truyền, thuyết phục, huyện tập trung chỉ đạo các cấp chính quyền xây dựng phương án tìm các nguồn kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng chính sách như hộ nghèo, hộ già cả, độc thân, hộ khó khăn về kinh tế. Khi các hộ đi làm ăn xa trở về sống ổn định tại địa phương, UBND các xã, thị trấn cùng với doanh nghiệp tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để họ tham gia đầu nối, sử dụng nước sạch. Vận động các doanh nghiệp cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện có cơ chế ưu đãi, hỗ trợ về giá nước cho các hộ gia đình, cá nhân khó khăn.

**KHÁC DUẤN**

## ► Nghị định 107 - tiền đề cho gạo Việt rộng đường xuất khẩu

(vtv.vn) Hạt gạo Việt sẽ có cơ hội được nhiều nước biết tới hơn khi Nghị định số 107/2018/NĐ-CP (Nghị định 107) của Chính phủ mới được ban hành đã "cởi trói" cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo.

Từ ngày 1/12/2018, tất cả bắt buộc trong việc xuất khẩu gạo sẽ được xóa bỏ thông qua Nghị định 107 về kinh doanh, xuất khẩu gạo. Điều này đồng nghĩa, tất cả doanh nghiệp đầu mối chuyên xuất khẩu gạo, đặc biệt doanh nghiệp được tự ý xuất khẩu gạo sẽ không phải đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo, không có giá sàn, không cần có sổ gạo tồn kho tối thiểu tương đương 50% lượng gạo đăng ký trong hợp đồng xuất khẩu.

Chưa đầy 1 tháng kể từ khi Nghị định 107 có hiệu lực, đã có thêm 2 doanh nghiệp chính thức được tham gia vào thị trường xuất khẩu gạo. Trong thời gian tới, số lượng doanh nghiệp được xuất khẩu gạo không chỉ dừng ở con số 142 doanh nghiệp như trước đây bởi các điều kiện kinh doanh đã được nới lỏng tối đa, đặc biệt đối với các doanh nghiệp chỉ xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đỏ, gạo tăng cường vi chất dinh dưỡng.

Hiện Bộ Công Thương đang phối hợp để cung cấp các thông tin ví mô cho doanh nghiệp như: số lượng gạo đã xuất khẩu, cơ cấu xuất khẩu gạo, thị trường nào đang ở mức báo động để làm cơ sở cho doanh nghiệp lên kế hoạch kinh doanh, tránh rủi ro.

Luôn giữ vững vị trí top 3 quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, gạo Việt Nam hiện đã có mặt tại ở gần 150 quốc gia và vùng lãnh thổ với các sản phẩm khá đa dạng. Đáng chú ý, gạo Việt bước đầu đã thâm nhập được vào những thị trường có yêu cầu cao như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, EU...



Ảnh minh họa

## ► Tăng trưởng tín dụng hệ thống ngân hàng giảm từ 16% xuống 14%

(vtv.vn) Hãng Fitch Solutions mới đây đã giảm dự báo tăng trưởng tín dụng 2018 của hệ thống ngân hàng Việt Nam từ 16% xuống 14%, và giảm dự báo năm sau từ 14% xuống 13%. Nguyên nhân được xác định là do áp lực tiêu chuẩn Basel 2, dự kiến phải bắt đầu tuân thủ từ năm 2020.

Theo hãng nghiên cứu Fitch Solutions, các ngân hàng Việt Nam sẽ chịu áp lực về vốn trong những quý tới, bởi quy mô thị trường vốn nội địa còn hạn chế và room nhà đầu tư ngoại chịu giới hạn. Do đó khả năng cung ứng tín dụng cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Hãng này đưa ra dẫn chứng, tính tới cuối năm 2017, tổng tài sản hệ thống ngân hàng Việt Nam tương đương 165% GDP, trong khi toàn bộ giá trị vốn hóa thị trường của sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng 60% GDP. Đồng thời, Fitch Solutions đưa ra khuyến cáo cần áp dụng 1 trong 3 giải pháp sau: Chính phủ rót thêm vốn vào các ngân hàng quốc doanh; lùi thời hạn áp dụng Basel 2; hoặc nới trần tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài khỏi giới hạn 30% như hiện nay.



Ảnh minh họa

# Tiết kiệm điện nhờ sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời

Những năm gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Thái Nguyên (Thái Thụy) đã quen thuộc với việc sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời (NLMT) thay cho bình nước nóng sử dụng điện, nhờ đó mà tiết

kiệm được điện năng, giảm chi phí lại an toàn. Trước đây, cũng như nhiều hộ dân khác trong xã Thái Nguyên, gia đình ông Nguyễn Văn Lấn, thôn Thanh Lương thường sử dụng bình nước nóng thụ điện năng để phục vụ

sinh hoạt gia đình. Bên cạnh những tiện ích mà thiết bị này mang lại thì nhược điểm lớn nhất của nó là có công suất tiêu thụ điện năng tương đối lớn, trung bình 2.000W/h. Vì thế, để duy trì hoạt động của thiết bị này gia đình ông Lấn phải chi

trả khoảng 200.000 đồng/tháng hóa đơn tiền điện. Năm 2017, ông Lấn tham dự hội nghị tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) tổ chức tại địa phương. Tại hội nghị, ông được tư vấn về các giải pháp để tiết kiệm điện đối với những thiết bị trong gia đình, trong đó có việc lựa chọn lắp đặt bình nóng lạnh NLMT. Sau khi tham dự hội nghị, ông Lấn quyết định lắp đặt bình nước nóng NLMT và được Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp hỗ trợ kinh phí để lắp đặt với số tiền 500.000 đồng. Ông Lấn cho biết: Từ khi sử dụng bình nước nóng NLMT giúp tôi tiết kiệm khoản chi phí 200.000 đồng/tháng do không phải sử dụng bình nước nóng bằng điện nữa. Không chỉ dùng để tắm, nhà tôi còn dùng để đun nấu, rửa bát và sử dụng quanh năm. Ngoài nhà tôi, hiện nay, nhiều hộ gia đình trong thôn cũng đã lắp đặt

và sử dụng bình nước nóng NLMT nhờ những ưu điểm mà thiết bị này mang lại như: giá trị tiết kiệm điện năng, tiện lợi, an toàn...

Theo ông Đàm Quang Thoại, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thái Nguyên: Người dân trên địa bàn xã bắt đầu sử dụng bình nước nóng NLMT từ năm 2010 trở lại đây. Hai năm trở lại đây, người dân bắt đầu sử dụng nhiều thiết bị này thay thế bình nước nóng tiêu thụ bằng điện năng. Hiện nay, có hơn 200 hộ dân trong xã đang sử dụng bình nước nóng NLMT để phục vụ sinh hoạt gia đình. Theo đánh giá của nhiều hộ sử dụng bình nước nóng NLMT giúp mỗi gia đình giảm từ 30 - 40% chi phí điện tiêu thụ hàng tháng. Dự báo số hộ dân sử dụng thiết bị này trong xã thời gian tới sẽ còn tăng lên do hiệu quả kinh tế của nó mang lại.

Cũng theo ông Thoại, những năm gần đây, địa phương thường xuyên phối hợp với Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức nhiều buổi tập huấn về chủ đề tiết kiệm năng lượng. Qua các buổi tập huấn này, giúp người dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của việc sử dụng tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo, đồng thời được giới thiệu về các thiết bị giúp tiết kiệm

năng lượng, trong đó có NLMT. Ngoài ra, để khuyến khích người dân lắp đặt, sử dụng các thiết bị bằng năng lượng tái tạo, năm 2017, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp đã hỗ trợ một phần kinh phí lắp đặt bình nước nóng NLMT cho hơn 50 hộ dân trong xã.

Hiện nay, sử dụng năng lượng tái tạo như NLMT, năng lượng gió... là giải pháp mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong việc bảo đảm an ninh năng lượng của quốc gia, phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước một cách bền vững. Với việc nhiều hộ dân trong xã Thái Nguyên sử dụng bình nước nóng NLMT cho thấy vấn đề tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng tái tạo đang được người dân địa phương rất quan tâm, chú trọng. Đáng mừng hơn là nhận thức của người dân nơi đây về lĩnh vực này ngày càng nâng cao, khi tỷ lệ người dân sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng ngày càng lớn. Không chỉ có sử dụng bình nước nóng NLMT nhiều hộ dân nơi đây còn áp dụng mô hình sử dụng bể biogas trong chăn nuôi để lấy khí đốt, lắp đặt và sử dụng các thiết bị điện dân dụng có ghi nhãn tiết kiệm năng lượng...

**TRẦN TUẤN**



Người dân xã Thái Nguyên (Thái Thụy) sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời giúp tiết kiệm điện năng.

# Chi hội trưởng nông dân làm kinh tế giỏi

Không chỉ năng động, nhiệt tình trong công tác hội, chị Nguyễn Thị Luyến, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Phù Sa, xã Đông Tân (Đông Hưng) còn được nhiều người biết đến là điển hình làm kinh tế giỏi với mô hình VAC hiệu quả.

Trước năm 2001, thu nhập của gia đình chị Luyến chỉ trông chờ vào vài sào ruộng khoán mà ruộng của nhà chị lại trũng, nằm ở mé sông thường bị mất mùa nên cuộc sống thiếu trước hụt sau. Được Hội Nông dân xã cử tham gia các lớp tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, được đi tham quan các mô hình nông dân làm kinh tế giỏi, trở về chị Luyến đã bán vỡ công và quyết định vay mượn đầu tư chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả của gia đình, đồng thời thuê,

mượn thêm ruộng của các hộ không có nhu cầu cấy để xây dựng mô hình trang trại VAC. Với 4.000m<sup>2</sup>, vợ chồng chị Luyến đào 2 ao thả cá giống và cá thịt, xây một dãy chuồng trại thả 8 con lợn nái và khoảng 70 - 80 con lợn thịt, trên vườn chi trồng thanh long và vài thiếu. Lợn nái đẻ được đàn nào chị giữ lại nuôi để mất tiền mua con giống. Ban đầu do thiếu kinh nghiệm thực tế nên việc chăn nuôi, trồng trọt của gia đình chị Luyến hiệu quả không cao, có khi còn thua lỗ. Song với sự cần cù, chịu khó, ham học hỏi, tư tích lũy

kinh nghiệm, đàn lợn, đàn cá của gia đình chị Luyến ít bị bệnh hơn trước, khỏe mạnh, lớn nhanh. Do nuôi lợn gối đàn nên hầu hết tháng nào chị cũng có lợn để xuất chuồng, mỗi lần xuất chuồng khoảng 30 - 40 con.

Bên cạnh đó, chị còn làm dịch vụ xay xát gạo phục vụ bà con trong xã và xã Đông Kinh. Mỗi năm từ dịch vụ này anh chị thu được trên 20 triệu đồng tiền lãi. Dù chỉ có hai vợ chồng là lao động chính, hàng ngày việc chăm đàn lợn, ao cá, vườn thanh long, vài, xay xát gạo cho bà con cũng

đã tất bật song tiết ruộng bà con không cấy, anh chị thuê, mua 7 sào ruộng rồi dồn thành một mảnh cấy lúa chất lượng cao. Mỗi vụ lúa cũng thu được trên dưới 1,5 tấn thóc. Chị Nguyễn Thị Luyến cho biết: Trước khi thực hiện mô hình VAC, kinh tế gia đình rất eo hẹp, nay mỗi năm trừ chi phí vẫn lãi được khoảng 100 triệu đồng, một phần đầu tư vào chuồng trại, một phần nuôi con cái ăn học, đầu tư xây dựng nhà cửa khang trang.

Kinh tế gia đình ổn định, được chồng và các con ủng hộ, chị Luyến có điều kiện làm tròn vai trò,

trách nhiệm của một Chi hội trưởng nông thôn Phù Sa. Chị thu xếp công việc gia đình, tích cực tham gia công tác hội, làm tốt

công tác tuyên truyền, vận động hộ viên trong Chi hội thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp

luật của Nhà nước cũng như các phong trào thi đua của hội, của địa phương. Từ những kiến thức học được về trồng trọt, chăn

nuôi cũng như kinh nghiệm làm ăn của gia đình, chị nhiệt tình chia sẻ cho hội viên trong thôn làm theo để cùng phát triển kinh tế gia đình. Hướng ứng phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" chị Luyến tiên phong trong việc đóng góp làm đường trục thôn, đường nhánh, đồng thời ủng hộ thêm gần 10 triệu đồng, tham gia làm đường.

Chị Bùi Thị Hà, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Tân cho biết: Chị Luyến vừa là Chi hội trưởng nông dân năng động, tích cực và nhiệt tình trong công tác hội, vừa là điển hình làm kinh tế giỏi ở địa phương. Tấm gương của chị Luyến và mô hình kinh tế của gia đình chị được các cấp hội tuyên dương, giới thiệu cho các hội viên khác học hỏi và làm theo.



Gia đình chị Luyến thu lãi 100 triệu đồng/năm từ mô hình VAC.

**THU HIỀN**